

MDES News Update

ประจำวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560



“งาน OPPORTUNITY THAILAND เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมปาฐกถาพิเศษประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ใหม่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ และประเทศไทย 4.0” ในงาน “OPPORTUNITY THAILAND เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อสร้างโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านมาตรการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อากาศยาน ดิจิทัล อุตสาหกรรมชีวภาพ และการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนชั้นนำ และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างแท้จริง ณ ห้องรอยัลจูบิลี ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

MDES Activity



“การหารือความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Alexey Volin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชน สหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจากสหพันธรัฐรัสเซีย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลของประชาชนในเขตเมืองและชนบท ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ (นิคมอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมดิจิทัล) ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

MDES Network



“ความคืบหน้าโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) เร่งจัดทำรายละเอียดแผนธุรกิจของโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ บนเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้มีความชัดเจน ซึ่งการพัฒนาที่ดินแห่งนี้ จะสอดรับการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ขณะเดียวกันได้เตรียมแผนเดินทางไปโรดโชว์ในต่างประเทศ เพื่อชักชวนนักลงทุนด้านดิจิทัลให้มาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว โดยวางแผนชักชวนจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน +6 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศที่อยู่นอกอาเซียน 6 ประเทศ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

“การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : งานแรงงานปี 2560 ระดับสถิติจังหวัด” โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (งานแรงงาน) แก่สำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศให้สามารถบริหารและขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและแนวทางในการพัฒนางานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

